
sþ. 624. Fyrirspurn [269. mál]
til menntamálaráðherra um störf normanefndar.

Frá Páli Péturssyni.

Hefur normanefnd, sem skipuð var árið 1970, skilað tillögum til ráðuneytisins
og ef svo er, hvenær má þá vænta þess að tekin verði afstaða til þeirra tillagna?


